



ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๕๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรื้อการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒  
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า จังหวัดนครราชสีมา ขอรื้อกรณีการเบิกค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมการประชุมประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับอำเภอ การประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด ว่าสามารถเบิกค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมประชุมให้กับประชาคมหรือประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้หรือไม่ โดยจังหวัดเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ รวมทั้งหนังสือชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ไม่ได้กำหนดให้มีการเบิกจ่ายค่าพาหนะให้ประชาคมหรือผู้แทนชุมชนในการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะดังกล่าวได้ จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ในการนี้ จังหวัดขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือกรณีดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.pharelocal.go.th](http://www.pharelocal.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ สจจ.แพร่”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑-๔๐๓

(นายไชยดี อมรวิวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

OK  
17781



เลขที่	72
วันที่	07 ส.ค. 2562
ที่	9/62 ๘๖ 8 2062

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กทม. ๑๐๓๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรื้อการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ทศ  
มกราคม ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ขอรื้อกรณีการเบิกค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมการประชุมประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัตว์ส่วนระดับอำเภอ การประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัตว์ส่วนระดับจังหวัด ว่าสามารถเบิกค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมประชุมให้กับประชาคมหรือประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้หรือไม่ โดยจังหวัดเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งหนังสือชักชวนแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าพาหนะให้ประชาคมหรือผู้แทนชุมชนในการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะดังกล่าวได้ จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือกรณีดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร/โทรสาร: ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

ผู้ประสานงาน : นางสาวเปรมฤดี ชุ่มทวีพาณิชย์ ๐๙ ๖๗๑๕ ๙๑๗๙

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๓๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กทม. ๑๐๓๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอร้องการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๔/๓๐๘๒๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ขอร้องการเบิกค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมการประชุมประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับอำเภอ การประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด ว่าสามารถเบิกค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมประชุมให้กับประชาคมหรือประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้หรือไม่ โดยจังหวัดเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งหนังสือชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าพาหนะให้ประชาคมหรือผู้แทนชุมชนในการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะดังกล่าวได้ จึงหารือว่า ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๗ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผู้กักกันได้แต่เฉพาะที่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ กำหนดว่า "เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และให้หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/และ...

และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อประชาชนหรือประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามความหมายของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับ ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงไม่อาจเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาชนดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร/โทรสาร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๔๙

ผู้ประสานงาน : นางสาวเปรมฤดี ชุ่มทวีพาณิชย์ ๐๙ ๖๗๓๕ ๙๓๗๙